

เรียงความ ความประทับใจที่มีต่อโครงการอาโอโมริ

รู้สึกดีใจที่ได้มาโครงการนี้ ชอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ ไม่ค่อยวุ่นวาย มีวิวทิวทัศน์ที่ดี สามารถมองเห็นภูเขาได้ มหาวิทยาลัยใกล้กับตัวเมืองและยังมีสวนให้ถ่ายรูปหรือนั่งเล่นได้ ชมรมหรือวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีหลายสาขาให้เลือกเรียน วันแรกที่มาถึงพาไปกินซูชิและปิ้งย่าง เสร็จแล้วพาชมรอบมหาวิทยาลัย บอกวิธีการแยกขยะหรือทิ้งขยะทำให้เห็นถึงความใส่ใจ เสร็จแล้วพาไปดูห้องพัก ประทับใจในห้องพักมาก เพราะห้องพักกว้าง สะอาด มีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้ คุณป้าในโรงอาหารใจดีและน่ารักมากและยังฝึกการขึ้นรถเมล์ วิธีการแลกเหรียญ ตอนเย็นมีงานเลี้ยงต้อนรับชื่อว่า FSA WELCOME PARTY แต่ละประเทศมาโชว์การแสดงของตัวเอง ได้เตรียมการแสดงวีรชาวดาวให้มาร่วมเล่นด้วยกัน ทุกคนสนุกสนานและมีความสุขมากและยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนในงานปาร์ตี้ด้วย วันต่อมาก็เริ่มเรียนเรียนจะเน้นไปที่การพูดมากกว่าไวยากรณ์ ชอบการเน้นพูดมากกว่าเพราะมันใช้พูดได้จริงและยังพาไปสถานที่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอาโอโมริหลายที่ ได้ไปกับเพื่อนคนญี่ปุ่นที่เรียนการท่องเที่ยวทำให้ได้ฝึกการคุยเวลาที่เราสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรและสถานที่ที่พาไปจะมีประวัติศาสตร์ของคนสมัยก่อนก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลของคนในสมัยก่อนด้วย สถานที่ที่ชอบที่สุดคือ Hirosaki Park เป็นสวนที่สวยงาม สะอาด มีต้นไม้เยอะทำให้ไม่ค่อยร้อนและได้สัมผัสธรรมชาติแบบจริงๆเลย สามารถเดินได้โดยไม่เบื่อเพราะอากาศร่มรื่นและมีแม่น้ำไหลผ่าน ช่วงที่ไปเป็นช่วงใบไม้สีเหลือง ทำให้ไม่เห็นซากุระ ทำให้อยากไปดูช่วงซากุระบานอีกครั้ง อีกที่เป็น Oirase stream (ลำธารโออิระเซะ) ได้ไปดูก่อนที่จะไปโฮมสเตย์ เป็นลำธารที่สวยงามและสะอาดมาก อากาศดี มีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม นักท่องเที่ยวเยอะ เสร็จแล้วก็ไปโฮมสเตย์ที่โทวาดะ การไปอยู่โฮมสเตย์ในครั้งนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและยังได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ เช่น การทำสวน การขี่ม้า การพูดภาษาญี่ปุ่นเอง รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างจากบ้านเรา ความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น และเรื่องที่น่าสนใจนอกเหนือจากสถานที่เที่ยวคือ ความมีน้ำใจของคนในจังหวัดอาโอโมริ ตอนนั้นขึ้นรถเมล์ผิดสายแล้วถามคนที่นั่งข้างๆเขาเดินไปถามคนขับรถเมล์ แล้วบอกว่าต้องลงตรงไหน ขึ้นสายไหน จนกว่าเราจะเข้าใจ และอีกเหตุการณ์คือรถเมล์ผิดฝั่ง คุณป้าบอกสายรถเมล์ เวลา และหมายเลขรถเมล์ให้หมดเลย ถึงแม้จะเจอเรื่องแย่แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี อาจารย์ในมหาวิทยาลัยน่ารักและใจดีทุกคน เวลาที่ออกเสียงหรือใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องก็แก้คำให้ตลอด เพื่อนคนญี่ปุ่นก็น่ารัก มาที่นี่ได้ทั้งเพื่อน รุ่นพี่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไปแลกเปลี่ยนที่อาโอโมริหรือคนญี่ปุ่นเอง ทุกคนให้ความช่วยเหลือตลอด แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารที่แนะนำที่ใกล้กับมหาลัย พาไปกินอาหารอร่อยๆหลายที่ สอนภาษาให้กัน เวลาที่พูดผิดหรือเวลาที่เขาไม่เข้าใจเรา เขาก็จะพยายามเข้าใจเราโดยการเปิดพจนานุกรมแปลภาษาหรือหารูปเพื่อให้เราเข้าใจซึ่งน่ารักมาก ตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นแต่พอได้แล้วรู้สึกโชคดีมาก ขาดไม่ได้เลย

คืออาจารย์และเพื่อนที่ไปด้วยกัน ทุกคนน่ารักและพร้อมช่วยเหลือกันตลอด ถึงแม้บางทีจะไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม เวลาที่ไปเที่ยวก็ไปกันเป็นกลุ่มทำให้รู้สึกสนิทกันมากขึ้นและยังได้พูดคุยกัน การมาที่นี่ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่าง รู้สึกประทับใจที่ได้มาโครงการนี้มากเลยคะ

Hirosaki Park





Oirase stream (ลำธารโอยิราเซะ)





FSA WELCOME PARTY



Present เกี่ยวกับสถานที่ชอบในอาโอโมริ

